



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒ โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๒

ที่ มท ๐๘๕๑.๔/ว๒๓๖๘

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง การจัดพิธีมอบบ้าน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดจัดพิธีมอบบ้าน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดพิธีการจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๑๑ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้แจ้งกำหนดการขั้นตอนพิธีการดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกจังหวัดได้ทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานพิธีมอบบ้าน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา” เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความสำคัญกับพิธีดังกล่าว โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามการจัดเตรียมพิธีงานมอบบ้านของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีให้มากที่สุด โดยใส่สื่อเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายทอดภาพและเสียงพิธีการมอบบ้านจากพิธีกลาง ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ทางสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งจุดถ่ายทอดในเขตหมู่บ้าน ชุมชน การถ่ายทอดเสียงทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และการสื่อสารอื่นๆ เช่น วิทยุชุมชน

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีการสร้างบ้านและมอบบ้านตามโครงการ ให้ร่วมพลังประชาชนจัดพิธีร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตามกำหนดการของกระทรวงมหาดไทย ในวันและเวลาเดียวกัน ณ จุดที่เห็นสมควร

๔. ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในอันที่จะแสดงศักยภาพของท้องถิ่นให้สังคมรับรู้ จึงขอให้ดำเนินการให้ดีที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสมพร ไร่บางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น